

ความประทับใจการเข้าร่วมกิจกรรม



ฉันชอบ โครงการนี้ตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ญี่ปุ่น 2 เดือนแล้ว แต่สิ่งที่ประทับใจและชอบมาก ๆ น่าจะเป็นเรื่อง ได้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติมากขึ้น นี่เป็นครั้งแรกในการมาประเทศญี่ปุ่นของฉัน ทุกอย่างดูใหม่สำหรับฉันไปหมด โดยเฉพาะป้ายต่าง ๆ มันเป็นคนใจหัดเลย ซึ่งมันยากมาก แต่ฉันก็เริ่มอ่านออกได้บ้างตั้งแต่เรียนกับทาง ABK College ซึ่งก่อนหน้าที่ฉันจะต้องมาเรียนเขาก็จะมีสอบวัดระดับแยกห้องก่อน ในคลาสอาจารย์สอนดีมาก อาจารย์ไม่ได้สอนแค่ในตำราเรียนอย่างเดียวแต่สอนถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งมันก็ช่วยฉันได้เยอะเลยจากตอนที่ฉันเพิ่งมาที่ญี่ปุ่น และก็ยังได้คำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นทำให้เวลาจะซื้อของหรือเดินทางไปในไหนมันสะดวกมากขึ้น ในห้องเรียนก็มีเพื่อนต่างชาติมากมายทั้งได้หวัน จีน เวียดนาม ส่องกง มองโกเลีย แต่อย่างที่บอกที่ฉันประทับใจก็คือได้เพื่อนต่างชาติ ไม่ใช่แค่จากในคลาสเรียนเท่านั้นแต่ยังได้เพื่อนจากที่ทางโครงการจัดกิจกรรมให้อีก เช่น กิจกรรมที่ต้องไป Presentation ให้กับมอ Toyo ก็ได้เพื่อนญี่ปุ่นมาเพิ่มอีกและยังได้เพื่อนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เขามาเล่นดนตรี สอนเล่นดนตรีเพิ่มขึ้นอีก วันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกฉันก็จัดแพลนไปเที่ยวตามที่ต่างๆของญี่ปุ่นไปกับเพื่อนๆ ได้หวันและส่องกงมันเป็นทริปที่สนุกมากและมันก็ดียิ่งขึ้นไปอีกตอนพวกฉันเริ่มสนิทกัน พวกฉันได้ไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นทั้ง Sensoji Temple, Shibuya, Yokohama, Fuji, Tokyo Disneyland และอีกหลายๆที่ด้วยกัน ยังไม่พอยังได้ลองทำอะไรใหม่ๆทั้งการใส่ชุดยูคาตะและเล่นเครื่องดนตรีอย่างซามิเซ็ง ที่สำคัญได้ดูดอกซากุระและซูโม่อีกด้วย พวกฉันได้ลองกินอาหารต่างๆของทางญี่ปุ่นมันอร่อยมากๆ อาหารโปรดของฉันต้องเป็นราเมนเท่านั้น จากที่ฉันสังเกตเห็นคือคนญี่ปุ่นน่ารัก ใจดี และเป็นระเบียบมากๆทั้งในเรื่องของการต่อแถวจ่ายเงิน, ต่อแถวทางขึ้นบันไดเลื่อน, การเข้าลิฟท์ และฉันชอบในอีกเรื่องคือการแยกขยะ และการข้ามถนน เพราะมันต่างจากที่ไทยมันดูเป็นระเบียบและทุกอย่างดูสะอาดไปหมด ซึ่งฉันก็อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นบ้าง



ในเมื่อพวกฉันมาอยู่เมืองเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆ สิ่งที่ฉันชอบอีกอย่างคือที่ญี่ปุ่นในเรื่องของการเดินทางไปไหนก็สะดวกมากๆ เพราะมีรถไฟเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน รถไฟราง รถไฟฟ้า มันสะดวกไปหมดและรถไฟก็มาตรงเวลาตามตารางเวลาที่เขาคิดไว้ในทุกๆ สถานี ซึ่งบอกได้เลยว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มันดีจริงๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือนมันผ่านไปไว้มากๆ ซึ่งมันเป็นช่วงที่เริ่มปรับตัวได้ เริ่มสนิทและเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้น แต่แป๊ปๆ ก็ต้องลากันแล้ว แต่ฉันไม่เสียใจเลยที่เลือกมากับโครงการนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ฉันตัดสินใจเองที่จะมาเพราะอยากมาลองใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ อยากหาเพื่อน และอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งโครงการ ABK ที่ฉันไปมันก็ตอบโจทย์มาก สิ่งที่ได้กลับมา มันมีค่ามากๆ ที่อย่างน้อยครั้งนึงฉันก็มีประสบการณ์แบบนี้ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ได้มาลองเอง

